



# เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

## ประมวลข่าวต่างประเทศ

### ๑. ราชอาณาจักรสเปน

- สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่ ๖ ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร

### ๒. เครือรัฐออสเตรเลีย

- นายกรัฐมนตรีประกาศวันเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่

**๑. ราชอาณาจักรสเปน : สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่ ๖ ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร (วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙)**

เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่ ๖ แห่งราชอาณาจักรสเปนทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรและกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นวันเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ ซึ่งเป็นไปตามระบบกฎหมายของสเปนที่ระบุให้จัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ภายใน ๕๔ วันเมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา

ทั้งนี้ วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นมูลเหตุสำคัญที่นำไปสู่การประกาศยุบสภาครั้งนี้ โดยที่ไม่มีพรรคการเมืองใดครองเสียงข้างมากและเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลผสมได้สำเร็จ ทั้งพรรคประชาชน (People's Party) ภายใต้การนำของนายมาริโอโน ราฮอย นายกรัฐมนตรี และพรรคสังคมนิยม (Socialists Party) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดมานานตลอดทศวรรษและมีบทบาทควบคู่กับพรรคประชาชน (People's Party) ในขณะที่พรรคการเมืองฝ่ายซ้าย ได้แก่ พรรคโปเดมอส (Podemos Party) และ พรรคซิวดาตานอส (Ciudadanos Party) ได้รับความนิยมขึ้นอย่างโดดเด่นและได้รับเลือกตั้งจำนวนหลายที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร ระยะเวลาเกือบ ๔ เดือนที่ผ่านมา นับจากวันเลือกตั้งดังกล่าว มีการเจรจาระหว่างพรรคการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลผสมและการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่แต่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงระหว่างกันได้ จึงนำไปสู่การยุบสภาเพื่อผ่าทางตันทางการเมืองที่เกิดขึ้น นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของสเปนที่มีการยุบสภาโดยมิได้มีมูลเหตุมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งรุนแรงหรือการปฏิวัติใดๆ

พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวกำหนดให้เริ่มรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และคาดว่าจะเปิดประชุมรัฐสภาได้ในวันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ที่มา : <http://www.wsj.com/articles/spains-king> (วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

<http://www.thespainreport.com/articles/733> (วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

<http://imperator.net/en/imperial-house> (วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

**๒. เครือรัฐออสเตรเลีย : นายกรัฐมนตรีประกาศวันเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ (วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙)**

จากการที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายสำคัญตามที่รัฐบาลเสนอผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้วถึง ๒ ครั้ง นายมัลคอล์ม เทิร์นบูล นายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียจึงประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (Double Dissolutions) เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โดยจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นพร้อมกันทั้งสองสภาในวันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

อนึ่ง รัฐธรรมนูญออสเตรเลีย มาตรา ๕๘ ระบุว่า ร่างกฎหมายต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองสภา ก่อนที่จะเสนอต่อผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (Governor - General) ซึ่งอาจจะเห็นชอบหรือยับยั้งร่างกฎหมายก็ได้ หากให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายที่เสนอมานั้นแล้วจึงจะประกาศเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป ในเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพรรคการเมืองฝ่ายตรงเสียงข้างมากจึงค่อนข้างจะควบคุมการลงคะแนนของสภาผู้แทนราษฎรได้ อย่างไรก็ตาม วุฒิสภาออสเตรเลียมีการใช้ระบบการลงคะแนนแบบสัดส่วน (proportional voting system) ซึ่งรัฐบาลไม่สามารถจะควบคุมการลงคะแนนของวุฒิสภาได้ วุฒิสภาอาจจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วก็ได้ การที่ทั้งสองสภามีความเห็นขัดแย้งกันต่อร่างกฎหมายส่งผลให้เกิดการประกาศยุบทั้งสองสภาพร้อมกันหลายครั้งในประวัติศาสตร์การเมืองออสเตรเลียและนำไปสู่การจัดการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อเป็นทางออกสำหรับปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้น

นายเทิร์นบูล ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคเสรีนิยมและดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแทน นายโทนี แอบบอต ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๘ รวมเป็นระยะเวลา ๘ เดือน โดยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ ๔ ในรอบ ๒ ปีที่ผ่านมาของออสเตรเลีย และเป็นผู้นำที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม การดำเนินนโยบายของรัฐบาลนายเทิร์นบูลบางเรื่อง อาทิ การช่วยเหลือผู้ลี้ภัย การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ และการลดอัตราภาษีเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายใหญ่ เป็นต้น สร้างความไม่พอใจให้แก่ ชาวออสเตรเลียและนำไปสู่การประท้วงด้วย ในขณะที่ นายบิล ชอร์ทเทน ผู้นำฝ่ายค้านจากพรรคแรงงาน ซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญของนายเทิร์นบูลเป็นที่นิยมของชาวออสเตรเลียไม่น้อยเช่นกัน จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวออสเตรเลียต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม ปรากฏว่านายเทิร์นบูล จะได้รับชัยชนะเหนือนายชอร์ทเทนด้วยคะแนนเสียงมากกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ที่มา : <http://www.presstv.ir/Detail/2016> ( วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

<http://austranpolitics.com/parliament> (วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

<http://www.reuters.com/article/us-australia> (วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

นางสาวศิริพร กรอบทอง  
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ  
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙